




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นายบุญรัตน์ ปัญศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสมชาย จีงมีโชค)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายบุญรัตน์ ปัญศิริ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๑ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๑๑ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๒๓๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๗๕</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายบุญรัตน์ ปัญศิริ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ระบบทางเดินอาหารเป็นระบบสำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วยอวัยวะต่าง ๆ มากมาย จึงเป็นเรื่องที่ยากในการวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้อง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ รวมทั้งประวัติที่ผู้ป่วยบอกเล่าอาการต่าง ๆ ให้ฟัง ซึ่งภาวะที่พบได้บ่อยในระบบทางเดินอาหาร คือ ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Upper Gastrointestinal bleeding) พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุของการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ เมื่อเกิดแล้วอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถเกิดซ้ำได้อีก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการพยาบาลขณะที่ผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตลอดจนให้คำแนะนำ ให้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถให้การดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องเมื่อกลับไปบ้าน จึงได้จัดทำกรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๘ ปี HN:๑๐๑๐๑/๕๘ สถานภาพสมรสคู่ อาชีพรับจ้าง มาตรวจรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา มีประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน รักษาเป็นประจำที่โรงพยาบาลสกลนคร รับประทานยาสม่ำเสมอ สูบบุหรี่เป็นประจำวันละประมาณ ๑ ซอง เคยดื่มสุราเป็นประจำปัจจุบันเลิกดื่มสุรามาประมาณ ๑๐ ปีแล้ว ประเมินอาการผู้ป่วยแรกเริ่ม รู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ให้ประวัติว่ามีอาการท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำประมาณ ๗ ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียนประมาณ ๓ ครั้ง มีอาการประมาณ ๒ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล สัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๙ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๙ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๒/๔๘ มิลลิเมตรปรอท พยาบาลห้องตรวจผู้ป่วยนอกจึงประสานงานย้ายผู้ป่วยเข้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา แรกเริ่มผู้ป่วยที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยมาด้วยรถนอนรู้สึกตัวดีมีอาการอ่อนเพลีย ชักประวัติเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยรับประทานยาลูกกลอนแก้ปวด เนื่องจากมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมาประมาณ ๒๒ วัน มีถ่ายอุจจาระสีดำร่วมด้วยประมาณ ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยให้ประวัติการรักษาเพิ่มเติมว่าประมาณ ๓ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลเคยเข้ารับการรักษาอาการถ่ายอุจจาระสีดำที่โรงพยาบาลสกลนครแต่ไม่เคยได้รับการการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหาร สัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ ๑๑๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๒/๔๘ มิลลิเมตรปรอท จึงทำการใส่สายยางให้อาหารทางจมูกลงไปในกระเพาะอาหาร เพื่อดูดูสีและปริมาณของสารคัดหลั่งและเศษอาหารในกระเพาะอาหาร พบเป็นเศษอาหารและน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้รับบริการมีความรู้ ความมั่นใจในการลด ละ เลิกดื่มสุรา
๒. สามารถลดจำนวนผู้ดื่มสุราได้
๓. ลดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนได้